

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร:

การศึกษาระดับพื้นฐานของกรอบนโยบายปัจจุบันสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (IPLCs) ว่าด้วยการยอมรับสิทธิในที่ดินและภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเคนย่าเป็นโครงการของแผนงานคนอยู่กันป่า (FPP)



Transformative
Pathways



Forest
Peoples
Programme

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในระดับพื้นฐานของกรอบนโยบายปัจจุบันสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (IPLCs) ว่าด้วยการยอมรับสิทธิในที่ดินและภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเคนย่าเป็นโครงการของแผนงานคนอยู่กันป่า (FPP)

วัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานที่ปรึกษาคือเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรายละเอียดว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่นเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นจากภูเขาเอลค็อน นารีอ็อก กรานส์ นโซเอีย บังโกมา และโปค็อตตะวันตก นอกจากนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะกำหนดนโยบายและกฎหมายในระดับใดของมณฑลหรือท้องถิ่นกับทั้งหน่วยงานของรัฐ (อาทิเช่น KFS และ KWS) ได้กล่าวถึงประเด็นสิทธิในที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นี่เป็นการปรึกษาหารือระยะ 2 เดือน (วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566) และรายงานที่หวังให้ยื่นเสนอโดยทางอีเมล

รายงานประกอบด้วยห้า (5) บท โดยบทที่ 1 เป็นเรื่องบทนำเข้าสู่ประเด็น บทที่ 2 เป็นเรื่องทฤษฎีและหลักการพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในที่ดินและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควรอยู่บนพื้นฐานแบบใด สิ่งนี้ถือว่ามีความจำเป็นเพื่อกำหนดพื้นฐานซึ่งมาจากความจริงใจและความเพียงพอของกฎระเบียบที่จะถูกประเมิน บรรดาทฤษฎีว่าด้วยการเข้าถึง ทรัพย์สิน ระบบ ความขัดแย้งและการพัฒนาได้ถูกทบทวน และความเชื่อมโยงอื่น ๆ แต่แม่ย่าเหล่านั้นกับวัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือ บรรดาหลักการที่รวมถึงหลักการของความรับผิดชอบร่วมแต่มีความแตกต่าง บรรดาหลักการที่รวมถึงหลักการแห่งสาธารณประโยชน์ หลักการของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์

บทที่ 3 เป็นการทบทวนกรอบงานระหว่างประเทศที่เป็นแนวทางซึ่งกล่าวถึงที่ดินและสิทธิในที่ดิน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการเน้นบรรดาสิ่งที่แต่ละต้องเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้รวมถึงความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแห้งแล้ง และการเป็นทะเลทรายและพื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องอื่น ๆ คือทรัพย์สินทางปัญญาและระบบภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาตามประเพณี กับทั้งปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) และอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ เครื่องมือระหว่างประเทศเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ภายในประเทศอย่างไรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการทบทวน ในที่สุด ความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในประเทศนี้ของเครื่องมือระหว่างประเทศและวิสัยทัศน์แห่งชาติเคนย่า ปี 2573 ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ในเส้นทางวิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพโลก ปี 2593 ของมนุษยชาติที่อาศัยอย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้รับการวิเคราะห์

บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของนโยบายแห่งชาติและกรอบกฎระเบียบในปัจจุบัน บรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการทบทวนเชิงลึกและนำเสนอในรูปของแมทริกซ์

บทที่ 5 เป็นการอภิปรายและข้อสรุป คือการสรุปว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหาได้มีสิทธิในที่ดินของตนที่ระบุอยู่ในกระดาษ แต่การดำเนินงานจริงในระดับติดดินยังคงเป็นข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โครงการนี้แสวงหาการมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ในการทบทวนนโยบาย แต่ยังเป็นเรื่องการดำเนินงานอีกด้วย

